

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 ของปี 2546 มีการขยายตัวร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2545 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2546) ซึ่งเป็นการขยายตัวที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนส่งผลให้เกิดความต้องการด้านแรงงานในภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ในไตรมาสเดียวกันนี้ มีการว่างงาน 0.76 ล้านคน ลดลงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2545 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.2 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2546) ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถตอบสนองกับความต้องการแรงงาน และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาอย่างมากอีกทั้ง ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” อันเป็นผลให้รัฐต้องให้เงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษาที่ปัจจุบันประเทศมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้วิชาทางด้านบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมาก

วิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยเปิดทำการสอนในสาขาอาชีพทางด้านพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเทียบเท่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถไปสมัครและสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยม

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเทียบเท่า อนุปริญญา และสามารถไปสมัครและสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้ โดยใช้เวลาศึกษาอีก 2 ปี เพื่อจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักเรียนในระดับ ปวช. จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาจากภาครัฐคนละ 7,340 บาทต่อปีการศึกษา และยังสามารถกู้เงินจากเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษานั้นจะต้องศึกษาในเขตพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดทำการสอนทางด้านบริหารธุรกิจร่วมกับแขนงวิชาอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาเดียวจำนวน 6 แห่ง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 1:2547)

อำเภอฝาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ 151 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอ แม่เอย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหง ทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า อำเภอฝางเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้เมืองหนาว มีแร่ธาตุและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันฝาง โครงการหลวงอ่างขาง เป็นต้น ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาสูง แบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล 2 เทศบาลตำบล และ 8 องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านประชากรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 106,002 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 3:2546) ด้วยสถาบันการศึกษามีโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 217 โรงเรียน โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 65,902 คน โดยมีจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 913 คน และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,034 คน ทั้งนี้ในอำเภอฝางและอำเภอใกล้เคียงไม่มีสถาบันที่ทำการสอนสายวิชาชีพจึงทำให้ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเดินทางเพื่อมาศึกษาต่อในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นผู้ทำการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนของผู้ลงทุนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษา

ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจในเขตอำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่

นิยามศัพท์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หมายถึง การศึกษาเพื่อต้องการผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการลงทุนในการจัดตั้งวิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจ โดยพิจารณาจากการศึกษาด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ทั้งนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

วิทยาลัยทางด้านบริหารธุรกิจ หมายถึง สถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved